

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี้อ

ผู้มาประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายบุญจันทร์ แสงสุข	ประธานสภา	บุญจันทร์ แสงสุข	
2	นายสมชาย มั่นยืน	รองประธานสภา	สมชาย มั่นยืน	
3	นายบุญเพ็ง จันท์ถ้ำ	สมาชิกสภาหมู่ 1	บุญเพ็ง จันท์ถ้ำ	
4	นายประสิทธิ์ บุญมาก	สมาชิกสภาหมู่ 1	ประสิทธิ์ บุญมาก	
5	นางอรพินท์ กิ่งมาลา	สมาชิกสภาหมู่ 2	อรพินท์ กิ่งมาลา	
6	นายสอน แสงสี	สมาชิกสภาหมู่ 3	สอน แสงสี	
7	นายน้อย แก่นแก้ว	สมาชิกสภาหมู่ 3	น้อย แก่นแก้ว	
8	นายประยงค์ นาดี	สมาชิกสภาหมู่ 4	ประยงค์ นาดี	
9	นางสมควร ชันขาว	สมาชิกสภาหมู่ 4	สมควร ชันขาว	
10	นายวิเชียร ร่มเย็น	สมาชิกสภาหมู่ 5	วิเชียร ร่มเย็น	
11	นายสัมพันธ์ อย่างสุข	สมาชิกสภาหมู่ 5	สัมพันธ์ อย่างสุข	
12	นายวิโรจน์ นาคแสร์	สมาชิกสภาหมู่ 6	วิโรจน์ นาคแสร์	
13	นายทองใบ พุดชู	สมาชิกสภาหมู่ 7	ทองใบ พุดชู	
14	นางทองใบ ศรีอุดมสุข	สมาชิกสภาหมู่ 7	ทองใบ ศรีอุดมสุข	
15	นายสถิตพงษ์ ครองสัตย์	สมาชิกสภาหมู่ 8	สถิตพงษ์ ครองสัตย์	
16	นางสาวสายชล จันท์ถ้ำ	สมาชิกสภาหมู่ 8	สายชล จันท์ถ้ำ	
17	นายเชิด สุขสนิท	สมาชิกสภาหมู่ 9	เชิด สุขสนิท	
18	นางสมศรี เสนคำ	สมาชิกสภาหมู่ 9	สมศรี เสนคำ	
19	นายนิธิ จันท์ถ้ำ	สมาชิกสภาหมู่ 10	นิธิ จันท์ถ้ำ	
20	นางพรรณนิภา อยู่เย็น	สมาชิกสภาหมู่ 10	พรรณนิภา อยู่เย็น	
21	นางสาวแจลัม เกตไสย์	สมาชิกสภาหมู่ 11	แจลัม เกตไสย์	
22	นางประภาศรี งามสง่า	สมาชิกสภาหมู่ 11	ประภาศรี งามสง่า	
23	นายสุวัฒน์ ยิ้มดี	สมาชิกสภาหมู่ 11	สุวัฒน์ ยิ้มดี	ปลัด อบต.

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางยุภาวดี บุญมาก	นายก อบต.หนองอียอ	ยุภาวดี บุญมาก	
2	นายเที่ยง สุนทร	รองนายกอบต. หนองอียอ	เที่ยง สุนทร	
3	นายสามารถ ครองศักดิ์	รองนายกอบต. หนองอียอ	สามารถ ครองศักดิ์	
4	นางบัวแก้ว สุขศรี	เลขานุการนายก	บัวแก้ว สุขศรี	
5	นายสมเกียรติ สาระ	เจ้าหน้าที่วิเคราะห์	สมเกียรติ สาระ	
6	นายวิรัตน์ บุญมาก	เจ้าหน้าที่ธุรการ	วิรัตน์ บุญมาก	

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 4 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายก อบต.

3.2 ปลัด อบต.

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (วาระที่ 2) การแปรญัตติมาจ่ายหน่วยงานคลัง

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เมื่อเวลา 09.00 น. นายบุญจันทร์ แสงสุข ประธานสภาได้กล่าวเปิดและดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

-ประธานสภาแจ้งให้เลขานุการสภา แจ้งสำเนานบันทึกรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ที่ประชุมดู เพื่อประกอบการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว (ให้เวลาอ่านประมาณ 10 นาที)

ประธานสภาจึงถามที่ประชุมว่ามีท่านใดขอแก้ไขข้อความใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีท่านใดขอแก้ไขข้อความใด

-ประธานสภา จึงถามมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วหรือไม่

มติ ที่ประชุมรับรองเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

3.1 นายก อบต.

-ไม่มี

3.2 ปลัด อบต.

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 (วาระที่ 2)

การแปรญัตติ รายจ่ายหน่วยงานคลัง

-ประธานสภากล่าวว่า จากการที่สมาชิกสภาได้รับหลักฐานการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ส.ค. 53 และได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติทั้งสภา โดยกำหนดการแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานคลังในการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 9 ส.ค. 2553 นั้น ซึ่งการแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานคลัง มีสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายหรือแปรญัตติก็เรียนเชิญ

-นายเชิด สุขสนิท ส อบต หมู่ 9 บ้าน โนนสุข กล่าวแปรญัตติรายจ่ายส่วนการคลังดังนี้

-ค่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 30000 บาท (ราคาท้องตลาด)ให้ตัดออก

เนื่องจากในส่วนของคลังมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอแล้วคิดว่าน่าจะปฏิบัติงานได้ทันซึ่งบางครั้งก็เห็นเจ้าหน้าที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ไปอย่างอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็ขอให้ผู้บริหารได้สอดส่องดูแลด้วย

-นายนิธิ จันทร์ล้ำ ส อบต หมู่ 10 บ้านหนองตาควันกล่าวแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานคลัง ดังนี้

-ค่าเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์จำนวน 1 ชุด ตั้งไว้ 15000 บาท (ราคาท้องตลาด)ให้ตัดออก

เนื่องจากถ้าไม่ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องปริ้นเตอร์เพราะต้องนำมาใช้คู่กัน ส่วนขณะนี้ยังมีพอที่ปฏิบัติงานได้

ประธานสภากล่าวว่า มีสมาชิกสภา 2 ท่าน แปรญัตติให้ตัดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ จากหน่วยงานคลังออก ก่อนที่จะหามติที่ประชุมจะให้ นายก อบต ได้ชี้แจงความจำเป็นก่อน

นายก อบต. ชี้แจงว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคลังมีอยู่จำนวน 6 คนซึ่งมีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ในขณะนี้ 2 เครื่อง ซึ่งเมื่อเทียบกับจำนวนเจ้าหน้าที่แล้วถือว่ายังไม่พอใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ และจากการที่ได้รับ หัวหน้าส่วนการคลัง นักบริหารงานในระดับ 7 มาใหม่ก็จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เพื่อปฏิบัติงาน และในปีงบประมาณ 2554 จะได้ใช้ระเบียบพัสดุใหม่ซึ่งสาระสำคัญของระเบียบพัสดุใหม่

คือ ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีใดให้ดำเนินการโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมี เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์ไว้ใช้ในหน่วยงานคลังตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2554

-ประธานสภา กล่าวว่านายกอบต ได้ชี้แจงความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และ เครื่องปริ้นเตอร์เลเซอร์แล้ว จะได้หามติที่ประชุมว่าจะให้คงไว้ตามร่างเดิมหรือตัดออกตามคำแปรญัตติ

มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้คงไว้ตามร่างเดิม 19 ต่อ 2 เสียง

-นายสอน แสงสี ส.อบต หมู่ 3 บ้านบุผาง ได้เสนอขอแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานคลัง ดังนี้ ค่าเครื่องถ่ายเอกสารดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่น ต่อหน้าที่ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว้ 110000 บาท (ราคาตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2553) ขอแปรญัตติให้ตัดออกเนื่องจากขณะนี้ มีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ 2 เครื่องจึงน่าจะเพียงพอกับการใช้งาน จึงยังไม่มีมีความจำเป็นต้องจัดซื้อในปีนี้

-ประธานสภา จึงให้นายกอบต ได้กล่าวชี้แจงถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ดิจิทัล

-นายก อบต ชี้แจงว่า เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารที่มีอยู่ในทะเบียนครุภัณฑ์จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งขณะนี้ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ 1 เครื่อง ซึ่งอยู่ในระหว่างการทำเรื่องจำหน่ายครุภัณฑ์ที่อยู่ ส่วนอีก 1 เครื่องที่มีอยู่ก็ชำรุดซ่อมแซมอยู่เป็นประจำและค่าซ่อมแซมแต่ละครั้งสูงมาก ประกอบกับปริมาณงานที่ เพิ่มขึ้นในปัจจุบันมีความจำเป็นต้องใช้งาน เครื่องถ่ายเอกสารมาก และในการให้บริการประชาชนในเรื่อง การถ่ายเอกสารก็ยังคงให้บริการอยู่จึงจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อใช้งานซึ่งการใช้นั้นไม่ได้ ใช้เฉพาะหน่วยงานคลังเท่านั้น แต่ใช้ทุกส่วนงานของอบต.

-ประธานสภา ได้กล่าวว่า นายกอบต ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดและความจำเป็นให้ท่าน สมาชิกสภาได้ทราบแล้วดังนั้นจึงได้หามติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามคำเสนอแปรญัตติหรือคงไว้ตามร่าง เดิม

มติที่ประชุมคงไว้ตามร่างเดิม 20 ต่อ 1 เสียง

-นายน้อย แก่นแก้ว ส. อบต หมู่ 3 บ้านบุผาง ได้เสนอคำแปรญัตติรายจ่ายหน่วยงานคลัง ดังนี้

-ค่าตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 หลัง ตั้งไว้ 14000 บาท (ราคาท้องตลาด)เสนอแปรญัตติให้ตัด ออกเพราะตู้เก็บเอกสารมีมากแล้ว

-ประธานสภา ให้นายก ได้กล่าวชี้แจงความจำเป็น ที่จะต้องจัดซื้อตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 หลัง

นายก อบต กล่าวชี้แจงว่า เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเก็บเอกสารไว้มากเพราะมีปริมาณ งานที่เพิ่มขึ้น การจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการเงินนั้นจะต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี จึงต้องใช้ตู้สำหรับเก็บเอกสาร มาก

-ประธานสภาได้กล่าวว่า นายกอบตได้ชี้แจงแล้วถึงความจำเป็นในการจัดซื้อผู้แล้วดั่งนั้น จะได้
หามติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามคำแปรญัตติหรือให้คงไว้ตามร่างเดิม

มติที่ประชุมคงไว้ตามร่างเดิม 20 ต่อ 1 เสียง

-ประธานสภากล่าวว่าได้ให้สมาชิกได้แปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2554 แล้ว มีท่านใดจะยื่นคำแปรญัตติ เพิ่มอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ

-ไม่มี

-ประธานสภากล่าวว่าในวันนี้ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแล้วและขอเปิด
ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่ 10 ส.ค. 53 ซึ่งจะเน้นการแปรญัตติรายจ่ายส่วนโยธาประชุมเวลา 09.00 น. ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีขอ

ประธานสภากล่าวปิดการประชุมเวลา 12.10 น.

ผู้บันทึก

สุวัฒน์ ยิ้มดี

(นายสุวัฒน์ ยิ้ม)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีขอ

ผู้ตรวจสอบ

บุญจันทร์ แสงสุข

(นายบุญจันทร์ แสงสุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอีขอ